



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี

ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 7/2565

สถานะอากาศ

ในช่วงต้นเดือนเมษายน บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง สลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงลูกเห็บตก และมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลง 2-7 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นได้ สำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงแรกบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นลมแรงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

คำเตือน

ในระยะครึ่งแรกของเดือนเมษายนประเทศไทยตอนบนมักจะมีพายุฤดูร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตร ส่วนภาคใต้เกษตรกรควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

สถานะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะนี้มีอากาศร้อนอบอ้าว กับมีพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับสภาพอากาศร้อนและมีแสงแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและระบายอากาศได้ดี พร้อมทั้งดื่มน้ำมากๆ ส่วนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือเข้าไปใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนป้ายโฆษณาสูงๆ

สัตว์เลี้ยง บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง อากาศเย็น หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น ซึ่งลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้เกษตรกรควรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด โดยทำแผงกำบังลมเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และในช่วงที่อาจเกิดพายุฤดูร้อนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า ส่วนสภาพอากาศที่ร้อนทำให้สัตว์เลี้ยงต้องการน้ำมากขึ้น เกษตรกรควรจัดหาน้ำให้แก่สัตว์เลี้ยงเพียงพอและดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก

สัตว์น้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนช่วงที่มีฝนตกเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน

พืชไร่และผัก เนื่องจากระยะนี้อากาศร้อนและแห้ง จะทำให้น้ำระเหยจากดินและพืชได้มาก ดังนั้นเกษตรกรควรจัดหาน้ำให้แก่พืชที่ปลูกอย่างเพียงพอ และคลุมโคนต้นด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน และรักษาความชื้นดิน และเมื่อมีฝนตกควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร

ไม้ผล ในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนจะมีลมกระโชกแรง เกษตรกรควรตรวจสอบและซ่อมแซมวัสดุที่ใช้ผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อมีลมแรง

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2565



					
ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	อุณหภูมิ °ซ.	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย